

การปรับปรุงนโยบายโรทาแรคท์เมื่อเร็ว ๆ นี้

สถานิติบัญญัติของโรตารีปี 2562 ได้แก้ไขเอกสารธรรมนูญของโรตารีสากลเพื่อให้สโมสรโรทาแรคท์เป็นสมาชิกอีกประเภทหนึ่ง หลังจากที่ได้มีการลงมติเรื่องที่สำคัญไปแล้ว ประธานโรตารีสากลมาร์ค มาโลนี (2562-63) ได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อยกระดับโรทาแรคท์ขึ้นมาซึ่งประกอบด้วยโรทาแรคเตอร์และโรแทเรียน เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับนโยบายเพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานภาพที่ได้รับการยกระดับใหม่ของโรทาแรคท์ได้ดีขึ้น ในการปรึกษาหารือทุกขั้นตอนของคณะทำงานเฉพาะกิจ มีเป้าหมายที่สำคัญคือการเรียนรู้สิ่งที่โรทาแรคเตอร์ต้องการจากการเป็นสมาชิก และเพื่อให้พวกเขามีโอกาสในการปรับแต่งให้การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญเหล่านี้เป็นรูปร่างขึ้นมาโดยผ่านการสำรวจและกลุ่มเป้าหมาย

ต่อไปนี้เป็น การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรทาแรคท์และคำถามที่พบบ่อย เพื่อช่วยทำให้รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้น

มติสำคัญเกี่ยวกับโรทาแรคท์จากการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในเดือนกรกฎาคม 2563

ในเดือนกรกฎาคม 2563 คณะกรรมการมูลนิธิโรตารีได้มีมติเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับโรทาแรคท์ดังนี้

- คณะกรรมการมูลนิธิจะแต่งตั้งโรทาแรคเตอร์ซึ่งเป็นกรรมการคณะกรรมการโรทาแรคท์ เพื่อให้คำแนะนำแก่กรรมการมูลนิธิในเรื่องที่เกี่ยวกับโรทาแรคท์
- คณะกรรมการมูลนิธิจะแต่งตั้งกรรมการผู้ประสานงานกับคณะกรรมการโรทาแรคท์และเชิญคณะกรรมการโรทาแรคท์เพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการมูลนิธิโดยตรงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิโรตารี

มติสำคัญเกี่ยวกับโรทาแรคท์จากการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในเดือนมิถุนายน 2563

ในเดือนมิถุนายน 2563 คณะกรรมการมูลนิธิโรตารีได้มีมติดังต่อไปนี้เกี่ยวกับนโยบายของมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับโรทาแรคท์

- เริ่มต้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สโมสรโรทาแรคท์จะได้รับอนุญาตให้เป็นผู้อุปถัมภ์ระหว่างประเทศหรือผู้อุปถัมภ์เจ้าภาพของทุนสนับสนุนระดับโลก หากพวกเขาเคยเป็นเพื่อนผู้ร่วมโครงการกับสโมสรโรตารีในทุนสนับสนุนระดับโลกมาก่อน
- คณะกรรมการมูลนิธิยืนยันว่า สิทธิหรือสิทธิพิเศษที่โรทาแรคท์มีในฐานะผู้มีส่วนร่วมในโปรแกรมมูลนิธิจะไม่ถูกเพิกถอน

มติสำคัญเกี่ยวกับโรทาแรคท์จากการประชุมคณะกรรมการบริหารในเดือนมิถุนายน 2563

ในเดือนมิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลมีมติเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรทาแรคท์ ดังนี้

- คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโรทาแรคท์หนึ่งคนเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของโรทาแรคท์ในการประชุมคณะกรรมการบริหารแต่ละครั้งในปี 2563-64

มติที่สำคัญเกี่ยวกับโรทาแรคท์จากการประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อเดือนมกราคม 2563

ในเดือนมกราคม 2563 คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลมีมติเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรทาแรคท์ บนพื้นฐานจากการสำรวจโรทาแรคท์เทอร์

- สโมสรโรทาแรคท์จะเริ่มจ่ายค่าบำรุงแก่โรตารีสากลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ค่าบำรุงรายปี จำนวน 5 เหรียญ สำหรับสมาชิกสโมสรในมหาวิทยาลัยและ 8 เหรียญสำหรับสมาชิกของสโมสรในชุมชน การจ่ายค่าธรรมเนียมการก่อตั้งครั้งเดียวของสโมสรโรทาแรคท์ใหม่จำนวน 50 เหรียญจะถูกยกเลิก
- สโมสรโรทาแรคท์อาจจะกำหนดข้อจำกัดของอายุ หาก (เป็นไปตามข้อบังคับของสโมสร) ได้รับการยินยอมจากสมาชิกและสโมสรอุปถัมภ์ (หากมี) แต่มิได้เป็นการบังคับ

มติที่สำคัญเกี่ยวกับโรทาแรคท์ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อเดือนตุลาคม 2562

ในเดือนตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลได้เปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวกับโรทาแรคท์ตามที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อยกระดับโรทาแรคท์ เรียนรู้เพิ่มเติมจาก

- รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวกับโรทาแรคท์
- การเปลี่ยนแปลงธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์
- การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเสนอแนะของสโมสรโรทาแรคท์

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประมวลนโยบาย มีผลใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

- สโมสรโรทาแรคท์สามารถก่อตั้งสโมสรใหม่โดยจะมีหรือไม่มีผู้อุปถัมภ์ก็ได้
- สโมสรโรทาแรคท์สามารถเลือกสโมสรโรทาแรคท์อื่นๆ เป็นผู้อุปถัมภ์ได้
- สโมสรโรทาแรคท์จะเปิดกว้างแก่คนหนุ่มสาวที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี
- นโยบายของโรทาแรคท์จะเปลี่ยนจากคำว่า “โปรแกรม” ในบทที่ 5 เป็นคำว่า “สโมสร” ในบทที่ 2 ซึ่งแก้ไขแล้ว
- ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์และข้อบังคับเสนอแนะของสโมสรโรทาแรคท์จะได้รับการแก้ไขเพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายเหล่านี้
- ภาคโรตารีควรให้โรทาแรคท์เทอร์เป็นกรรมการในแต่ละคณะกรรมการของภาค

มติที่สำคัญอื่นๆ

- ประธานโรตารีสากล คณะกรรมการบริหารโรตารีสากล และคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี ควรพิจารณาว่าโรทาแรคท์เทอร์จะให้คำแนะนำแก่พวกเขาอย่างไรได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องของโรทาแรคท์

* โรตารีสากลได้กำหนดเป้าหมายสำหรับโรทาแรคท์ ดังนี้

- เพิ่มจำนวนโรทาแรคท์เทอร์ที่รายงานต่อโรตารีให้ได้ 100% ภายในปี 2565
- เพิ่มจำนวนโรทาแรคท์เทอร์ที่รายงานชื่อแล้วซึ่งเข้าร่วมในสโมสรโรตารีให้ได้ 20% ภายในปี 2565
- เพิ่มจำนวนโรทาแรคท์เทอร์ที่รายงานต่อโรตารีให้ได้ 1 ล้านคนภายในปี 2572

คำถามที่พบบ่อย

มติเหล่านี้เป็นมาอย่างไร?

ในหลายปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการมูลนิธิ คณะกรรมการต่างๆ โรแทเรียนและโรทาแรคเตอร์ทั่วโลกได้พูดคุยกันถึงวิธีการที่จะยกระดับโรทาแรคท์และยกย่องสโมสรโรทาแรคท์ให้เป็นเพื่อนผู้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ของสโมสรโรตารี โรทาแรคเตอร์ได้เสนอความคิดเห็นแก่คณะกรรมการบริหารผ่านคณะกรรมการโรทาแรคท์ของโรตารีสากลในการประชุมโรทาแรคท์ประจำปีก่อนการประชุมใหญ่ และผ่านการสำรวจออนไลน์และกลุ่มเป้าหมาย และถึงเวลาที่จะปฏิบัติการแล้ว

เราเคยได้ยินว่าโรทาแรคท์เป็นมากกว่าโปรแกรมมาอย่างมากมาย และโรทาแรคเตอร์ก็ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น มีผลงานและการบำเพ็ญประโยชน์มากขึ้น และได้รับการยกย่องมากขึ้นจากโรตารีเกี่ยวกับงานที่พวกเขาทำได้อย่างน่าทึ่งในสโมสร ในภาค และระหว่างภาค หลังจากการประชุมสมานิติบัญญัติของโรตารีในปี 2562 ได้ลงมติที่จะยกย่องสโมสรโรทาแรคท์ให้เป็นสมาชิกภาพประเภทหนึ่งอย่างเป็นทางการ ประธานโรตารีสากลได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับโรทาแรคท์ขึ้นมาเพื่อปรึกษาหารือถึงวิธีการที่จะปรับปรุงนโยบายของโรทาแรคท์ เพื่อให้สะท้อนถึงสถานภาพใหม่และสร้างประสบการณ์การเป็นสมาชิกที่มีการอยู่ร่วมกันนวัตกรรมและมีความยืดหยุ่น

เหตุใดจึงมีมติเหล่านี้ขึ้นมา

โรแทเรียนและโรทาแรคเตอร์ได้พิจารณากันถึงความสำคัญของโรทาแรคเตอร์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโรตารี เป็นคนทำจริง (People of Action) และเป็นส่วนที่สำคัญของแผนปฏิบัติการใหม่ของเรา มติที่สำคัญเหล่านี้แสดงถึงแนวทางที่เป็นปัจจุบันในกลุ่มสโมสรโรทาแรคท์ ยกระดับโรทาแรคท์เป็นสมาชิกประเภทหนึ่งควบคู่ไปกับสโมสรโรตารี (มีความเป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของสโมสรและประโยชน์ของสมาชิก) และส่งเสริมความยืดหยุ่น นวัตกรรมและความหลากหลายให้มากขึ้นภายในโรทาแรคท์

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลเมื่อใด?

การเปลี่ยนแปลงต่อประมวลนโยบายของโรตารีเกี่ยวกับการอุปถัมภ์และการจำกัดอายุของสโมสรโรตาแรคท์จะมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 อย่างไรก็ตาม สโมสรโรตาแรคท์จะไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงแก่โรตารีสากล หรือมีส่วนร่วมในฐานะผู้อุปถัมภ์ทุนสนับสนุนได้จนกระทั่งวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้เวลาในการพิจารณาทบทวนและอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กับสโมสรและในภาคของท่าน แน่ใจว่าเราว่าการเปลี่ยนแปลงจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ และเราส่งเสริมสโมสรและภาคให้พัฒนาแผนงานที่จะปรับปรุงข้อบังคับและผนวกรวมการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในช่วงระยะหนึ่ง

เราจะค้นหานโยบายต่างๆ เกี่ยวกับโรตาแรคท์ได้ที่ไหน?

ท่านสามารถหานโยบายได้ในประมวลนโยบายของโรตารี บทที่ 2 เรื่อง “สโมสร” มาตรา 12 หัวข้อ “สโมสรโรตาแรคท์”

เราจะต้องปรับธรรมนูญและข้อบังคับของโรตาแรคท์ให้เป็นปัจจุบันเมื่อใด?

ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตาแรคท์ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้ว เพื่อสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการอุปถัมภ์สโมสรและการจำกัดอายุของสโมสรโรตาแรคท์ และมีเพียงคณะกรรมการบริหารโรตารีสากลเท่านั้นที่สามารถแก้ไขธรรมนูญได้ ซึ่งธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตาแรคท์จะใช้กับสโมสรโรตาแรคท์ที่ Active ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ข้อบังคับที่แนะนำของสโมสรโรตาแรคท์ได้ถูกปรับให้เป็นปัจจุบันด้วย และสโมสรควรจะปรับข้อบังคับเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการด้วย

เหตุใดมูลนิธิโรตารีจึงมีมติอนุญาตให้สโมสรโรตาแรคท์เป็นผู้อุปถัมภ์ทุนสนับสนุนระดับโลกได้

คณะกรรมการมูลนิธิยอมรับว่าสโมสรโรตาแรคท์มากมายกำลังดำเนินโครงการบำเพ็ญประโยชน์ที่มีนวัตกรรมและยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับเรื่องที่เน้นความสำคัญของโรตารีในขนาดโครงการที่คล้ายคลึงกับโครงการทุนสนับสนุนระดับโลก โดยมีได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากมูลนิธิโรตารี

คณะกรรมการมูลนิธิเชื่อว่าการอนุญาตให้สโมสรโรทาแรคท์อุปถัมภ์ทุนสนับสนุนระดับโลกจะให้โอกาสแก่พวกเขาได้ทำสิ่งดีๆ ในโลกได้มากขึ้น การมีส่วนร่วมในโปรแกรมของมูลนิธิยังจะสนับสนุนสโมสรโรทาแรคท์ให้หาทุนเพื่อกองทุนโลก ซึ่งจะมีผลในการเพิ่มทรัพยากรสำหรับสโมสรของพวกเขาและสโมสรอื่นๆ ทั่วโลกได้มากยิ่งขึ้น

ผู้นำภาคควรเตรียมการมีส่วนร่วมในทุนสนับสนุนระดับโลกของสโมสรโรทาแรคท์ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 อย่างไร

ผู้นำภาคควรจะเริ่มต้นตัดสินใจตั้งแต่บัดนี้ว่าจะทำให้สโมสรโรทาแรคท์มีคุณสมบัติที่จะมีส่วนร่วมในทุนสนับสนุนระดับโลกอย่างไร โดยอาจจะให้สโมสรโรทาแรคท์มีส่วนเกี่ยวข้องในการสัมมนาอบรม แต่งตั้งผู้นำสโมสรโรทาแรคท์เพื่อสนับสนุนการหาทุนและกิจกรรมทุนสนับสนุน เป็นต้น ผู้นำภาคควรพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในวิธีการที่จะกระจายเงิน DDF สำหรับทุนสนับสนุนระดับโลกเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องของโรทาแรคท์ด้วย

สโมสรโรทาแรคท์ควรเตรียมการอะไรบ้างในการมีส่วนร่วมในทุนสนับสนุนระดับโลกเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

เพื่อให้มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้อุปถัมภ์เจ้าภาพหรือผู้อุปถัมภ์ระหว่างประเทศของทุนสนับสนุนระดับโลก สโมสรโรทาแรคท์ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์คือ เรียนรู้เกี่ยวกับทุนสนับสนุนระดับโลกในภาค เป็นเพื่อนผู้ร่วมโครงการกับสโมสรโรตารีหรือภาคในทุนสนับสนุนระดับโลก และดำเนินการตามข้อกำหนดที่จะมีคุณสมบัติในการมีส่วนร่วมในทุนสนับสนุนระดับโลกให้เสร็จสมบูรณ์ เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้นำสโมสรโรทาแรคท์จะเริ่มต้นสื่อสารตั้งแต่วันที่กับประธานมูลนิธิโรตารีภาคและผู้นำภาคอื่นๆ เพราะข้อกำหนดในการมีคุณสมบัติจะแตกต่างกันไปในแต่ละภาค

การมีสิทธิหรือสิทธิพิเศษที่โรทาแรคท์เคยเป็นผู้มีส่วนร่วมในโปรแกรมของมูลนิธิจะไม่ถูกเพิกถอนหมายความว่าอย่างไร

คณะกรรมการมูลนิธิรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะปรับให้สโมสรโรทาแรคท์เป็นสมาชิกประเภทหนึ่ง แทนที่จะเป็นโปรแกรม ไม่ควรจะยกเลิกสิทธิหรือสิทธิพิเศษใดๆ ของสโมสรโรทาแรคท์หรือสมาชิก โรทาแรคเตอร์จะยังคงมีสิทธิ์ในการได้รับทุนการศึกษาจากสนับสนุนระดับโลกและทุนสันติภาพ โรตารี โปรดสังเกตว่าโรทาแรคเตอร์ที่มีส่วนร่วมในการออกแบบทุนสนับสนุน จะต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์หลักของทุนสนับสนุนนั้นด้วย

เหตุใดจึงมีการตัดการจำกัดอายุสูงสุดของสมาชิกโรทาแรคท์ออกไป?

สโมสรโรทาแรคท์ยังคงมีจุดมุ่งหมายสำหรับผู้มีวิชาชีพอายุน้อย การตัดขีดจำกัดอายุสูงสุดของสมาชิกโรทาแรคท์ออกไปทำให้ผู้คนสามารถเลือกที่จะมีประสบการณ์ในสโมสรที่พวกเขาต้องการโดยไม่จำกัดอายุ

จากนโยบายในปัจจุบัน โรทาแรคเตอร์มักจะต้องลาออกจากโรทาแรคท์ก่อนที่จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมสโมสรโรตารีหรือก่อนที่พวกเขาจะรู้สึกพร้อมที่จะเข้าร่วมในสโมสรโรตารี เมื่อเป็นเช่นนั้น พวกเขาก็ออกจากครอบครัวของโรตารีไป

การจำกัดสมาชิกภาพของโรทาแรคท์ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 30 ปีหรือน้อยกว่า ถูกมองแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาค ในบางแห่ง สมาชิกมักจะรู้สึกว่าการจำกัดอายุควรจะถูกลบเลิก ในบางแห่ง อาจจะต้องการให้มีอายุน้อยลง หลังจากการพิจารณาอย่างรอบคอบ คณะทำงานเฉพาะกิจการ ยกระดับโรทาแรคท์และคณะกรรมการบริหารได้มีมติว่า เป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่จะให้โรทาแรคเตอร์มีความยืดหยุ่นที่จะตัดสินใจเองว่าเมื่อใดที่พร้อมจะลาออกจากโรทาแรคท์ โรทาแรคเตอร์ส่วนใหญ่ที่เราได้ทำการสำรวจความคิดเห็นเชื่อว่าการตัดขีดจำกัดของอายุออกไป จะช่วยพัฒนาหรือไม่เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ในสโมสร และพวกเขายังกล่าวว่าจะยังคงเข้าร่วมในสโมสรโรตารีต่อไปในอนาคตด้วย

สโมสรโรทาแรคท์ของเรามีการจำกัดอายุสูงสุดได้หรือไม่

ได้ คณะกรรมการบริหารเชื่อว่าสโมสรโรทาแรคท์ควรจะสามารถเสนอประสบการณ์ที่สมาชิกต้องการได้ หากการจำกัดอายุสูงสุดช่วยในการสร้างสโมสรที่ประสบความสำเร็จ สโมสรมีอิสระที่จะกำหนดการจำกัดอายุสูงสุดในข้อบังคับสโมสร แต่ต้องได้รับการเห็นชอบจากสมาชิกและผู้อุปถัมภ์สโมสร (หากมี)

เราสามารถจำกัดอายุสูงสุดของผู้แทนโรทาแรคท์ภาคใดหรือไม่

วิธีการเลือกตั้งผู้แทนโรทาแรคท์ภาคถูกกำหนดโดยคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค และได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าการภาคก่อนการเลือกตั้ง ประมวลนโยบายโรตารีกำหนดเพียงว่าผู้สมัครได้ทำหน้าที่เป็นนายกสโมสรโรทาแรคท์หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาคเต็มวาระก่อนที่จะทำหน้าที่ สโมสรในภาคสามารถตัดสินใจร่วมกันในการกำหนด การจำกัดอายุของผู้แทนโรทาแรคท์ภาค ข้อกำหนดการมีสิทธิ์ แต่ถึงจะมีได้กำหนดการจำกัดอายุ ภาคควรจะส่งเสริมให้สมาชิกที่มีอายุน้อยให้ทำหน้าที่ในบทบาทผู้นำอันสำคัญนี้ และย้ำเตือนสโมสรให้ลงคะแนนเสียงแก่ผู้สมัครที่มีอายุน้อยซึ่งมีคุณสมบัติ ซึ่งจะเป็นการให้โอกาสแก่ผู้มีวิชาชีพอายุน้อยได้เติบโตและเป็นผู้นำผ่านโรทาแรคท์

โรทาแรคท์เทอร์จะยังคงได้รับการส่งเสริมให้เป็นโรแทเรียนหรือไม่?

ใช่แล้ว แน่นนอน! โรทาแรคท์เทอร์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมในสโมสรโรตารีซึ่งจะเป็นการเสนอประสบการณ์ในสโมสรตามที่พวกเขาต้องการเมื่อใดก็ได้ สโมสรโรตารีจะยังคงเป็นพันธมิตรกับโรทาแรคท์เทอร์ตามปกติในการประชุมและงานกิจกรรม รวมถึงโครงการบำเพ็ญประโยชน์ การเชิญให้โรทาแรคท์เทอร์เข้าร่วมในสโมสรโรตารีอาจจะเป็นขั้นตอนปกติธรรมดาเมื่อถึงเวลา จงจำไว้ว่าโรทาแรคท์เทอร์สามารถเข้าร่วมในสโมสรโรตารี ในขณะที่ยังคงเป็นสมาชิกสามัญของสโมสรโรทาแรคท์ หรือพวกเขาอาจจะเริ่มก่อตั้งสโมสรโรตารีของตนเองได้

สโมสรโรตารีจะยังคงสามารถอุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์ได้หรือไม่?

ได้ สโมสรโรทาแรคท์อาจจะได้รับการอุปถัมภ์จากสโมสรโรตารีหนึ่งสโมสรหรือหลาย ๆ สโมสร หรือสโมสรโรทาแรคท์อื่นก็ได้ หรือพวกเขาอาจจะก่อตั้งขึ้นมาโดยไม่มีผู้อุปถัมภ์ ซึ่งทำให้

สโมสรมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการที่จะเลือกมีความสัมพันธ์ในเรื่องผู้อุปถัมภ์ตามความต้องการมากที่สุดและทำให้เกิดการร่วมมือในการทำงาน

สโมสรโรทาแรคท์สามารถอุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์อื่นได้หรือไม่?

ได้ สโมสรโรทาแรคท์อาจจะได้รับการอุปถัมภ์โดยสโมสรโรทาแรคท์อีกแห่งหนึ่งซึ่งจะทำให้สโมสรมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการค้นหาความสัมพันธ์ในเรื่องผู้อุปถัมภ์ที่ดีที่สุดเพื่อสนับสนุนความต้องการ สโมสรโรทาแรคท์ในชุมชนควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้อุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์ในมหาวิทยาลัย

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อประสบการณ์ในสโมสรโรทาแรคท์ของฉันอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจจะไม่มีผลกระทบต่อประสบการณ์ในสโมสรโรทาแรคท์ สโมสรโรทาแรคท์ยังคงจะเป็นพันธมิตรกับสโมสรโรตารี วางแผนโครงการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในท้องถิ่นและระหว่างประเทศที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน และให้โอกาสในการพัฒนาการเป็นผู้นำและวิชาชีพแก่สมาชิกที่เป็นผู้มีวิชาชีพอายุน้อย สโมสรโรทาแรคท์จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการสร้างประสบการณ์ให้แก่สมาชิกตามความต้องการของพวกเขา ทำให้มีส่วนร่วมในเครือข่ายผู้มีวิชาชีพอายุน้อยที่กว้างขวางขึ้นและพัฒนาความสัมพันธ์กับสโมสรที่ร่วมมือกันด้วยความสามารถพิเศษ วิชาชีพและมุมมองที่หลากหลายขึ้น

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อประสบการณ์ในสโมสรโรตารีของฉันได้อย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจจะไม่มีผลกระทบต่อประสบการณ์สโมสรโรตารี สโมสรโรตารีจะยังคงได้รับการส่งเสริมให้อุปถัมภ์และเป็นเพื่อนร่วมโครงการกับสโมสรโรทาแรคท์ วางแผนโครงการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน และสนับสนุนโรทาแรคท์ในการขยายทักษะการพัฒนาวิชาชีพและความเป็นผู้นำจากการร่วมมือและการเป็นพี่เลี้ยง สโมสรโรตารีควรจะยังคงทำงานเคียงข้างกับโรทาแรคท์ในชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาสโมสรโรทาแรคท์ใหม่ๆ และพูดคุยกับโรทาแรคท์เกี่ยวกับการเข้าร่วมในสโมสรโรตารีเมื่อถึงเวลาอันควร

โรทาแรคเตอร์จะได้รับอะไรแลกเปลี่ยนกับการจ่ายค่าบำรุงบ้าง

คณะกรรมการบริหารเชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญที่โรตารีสากลจะต้องมอบคุณค่าให้แก่โรทาแรคเตอร์ แม้แต่ในช่วงก่อนที่สโมสรโรทาแรคท์จะต้องจ่ายค่าบำรุง ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 จะสามารถเข้าถึงทรัพยากรการพัฒนาผู้นำใหม่จาก Toastmasters International เครื่องมือในการกำหนดเป้าหมายออนไลน์ที่เป็นปัจจุบันและเครื่องมือในการบริหารสโมสรออนไลน์ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ค่าบำรุงที่เรียกเก็บจากสโมสรโรทาแรคท์จะช่วยสนับสนุนผลงาน และการบำเพ็ญประโยชน์ใหม่ๆ และที่มีอยู่แล้ว และช่วยให้เราสามารถส่งมอบคุณค่าให้แก่สมาชิกโรทาแรคท์ในอนาคตได้มากขึ้น

จำนวนค่าเงินบำรุงถูกกำหนดอย่างไร

ในเดือนตุลาคม 2562 โรทาแรคเตอร์ทุกคนได้รับแบบการสำรวจซึ่งสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าบำรุงของโรทาแรคท์และวิธีการคิดคำนวณ โรทาแรคเตอร์มากกว่า 9,000 คนทั่วโลกตอบแบบสำรวจ ให้อตัวอย่างข้อมูลซึ่งมากเกินกว่าที่ต้องการในการเป็นผู้แทนโลกของโรตารีอย่างถูกต้อง คณะกรรมการบริหารกำหนดทั้งจำนวนเงินค่าบำรุงและวิธีการคำนวณจากคำตอบของโรทาแรคเตอร์ในการสำรวจ พิจารณาส่งสิ่งที่ได้รับจากการสำรวจในรายละเอียด

เหตุใดสโมสรจึงยังไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงจนกว่าจะถึงเดือนกรกฎาคม 2565

คณะกรรมการบริหารรู้สึกเป็นอย่างยิ่งว่าสโมสรโรทาแรคท์ควรเริ่มต้นได้รับประโยชน์เพิ่มเติมก่อนที่จะเริ่มจ่ายค่าบำรุงแก่โรตารีสากล ในช่วงเวลาหลายปีที่จะมาถึง สโมสรโรทาแรคท์จะสามารถเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรเพิ่มเติมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สโมสรจะเริ่มต้นจ่ายค่าบำรุงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เพื่อดำรงไว้ซึ่งข้อเสนอใหม่เหล่านี้และทำให้พวกเราสามารถมอบคุณค่าที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นแก่สมาชิกโรทาแรคท์ในอนาคต

จะเป็นอย่างไรหากสโมสรไม่สามารถจ่ายค่าบำรุงแกโรตารีสากลได้

ถึงแม้ว่าเราจะเชื่อมั่นว่าสิ่งที่โรทาแรคท์ได้รับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับค่าบำรุงโรตารีสากลจะมีคุณค่ามากกว่าราคา เพราะเข้าใจว่าบางสโมสรอาจจะต้องดิ้นรนในการจ่ายค่าบำรุงเพิ่มเติมแก่สโมสรและภาค ในหลายปีที่จะมาถึง เราจะช่วยสโมสรโรทาแรคท์วางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใหม่นี้ กลยุทธ์ต่างๆ ที่สโมสรอาจจะพิจารณารวมถึงการแต่งตั้งผู้หาทุนเพื่อสมาชิกภาพประจำปี การขอให้บริษัทห้างร้านในท้องถิ่นอุปถัมภ์การบริจาค หรือทำงานกับสโมสรอุปถัมภ์เพื่อกำหนดจำนวนเงินค่าบำรุง สโมสรยังคงควรจะทำให้มั่นใจว่าได้แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่สโมสรและสมาชิกทุกคนแกโรตารี เพื่อให้พวกเขาได้รับข่าวสารและคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่พวกเขาวางแผนรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

เหตุใดจึงมีเป้าหมายสมาชิกภาพสำหรับโรทาแรคท์ในปัจจุบันนี้?

เพียงเมื่อสโมสรตั้งเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะยังคงเติบโตและกระตือรือร้น การกำหนดเป้าหมายสมาชิกภาพสำหรับโรทาแรคท์โดยรวมจะเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะทำให้มั่นใจในความสำเร็จในอนาคต เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาที่จะต้องเข้าใจถึงผลกระทบทั่วโลกของโรทาแรคท์ และส่งเสริมสโมสรและภาคให้กำหนดเป้าหมายที่ท้าทายซึ่งจะช่วยให้พวกเขาทำให้ผู้มีวิชาชีพอายุน้อยมีส่วนร่วมมากขึ้นในการบำเพ็ญประโยชน์และการเป็นผู้นำผ่านโรทาแรคท์

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย (0522)